

ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทุกวันนี้เรายังพกพาเงินสดไปไหนมาไหนให้ต้องกังวลใจอยู่อีกไหม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้ปริมาณเงินสดค่อย ๆ หายไป กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ถูกนำมาใช้เก็บรักษาเงินแทนกระเป๋าตังค์ เราจำเป็นต้องก้าวให้ทันยุคสมัยของโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินที่ภาครัฐพัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบทางการเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย จ่าย โอนเงิน รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐ รับเงินภาษีคืน และยื่นภาษีแก่ทางภาครัฐ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพทั่วถึง ตรงเวลา และเท่าเทียมกัน มี ๔ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ การชำระเงินแบบ Any ID เปลี่ยนการใช้จ่ายเงินสดหรือการโอนเงินแบบเดิม ให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น โดยใช้ระบบระบุตัวตนแบบใหม่ คือ การให้เราผูกหมายเลขประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ กับหมายเลขบัญชีธนาคาร ๑ เบอร์ต่อ ๑ บัญชี หรือที่เรียกกันว่า “พร้อมเพย์” ทำให้เราเปลี่ยนจากการใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นหมายเลขประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ง่ายต่อการจดจำสะดวกในการทำงาน ต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมถึงอีเมลและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

โครงการที่ ๒ การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะบัตรเดบิต บัตรเครดิต เพื่อสนับสนุนการใช้บัตรชำระเงินแทนการใช้เงินสด ลดภาระในการพกเงินสด จ่ายง่าย พกสะดวก ปลอดภัยขึ้น ค่าธรรมเนียมถูกลง เมื่อเครื่องรองรับการใช้บัตรกระจายมากขึ้นทั่วประเทศ

โครงการที่ ๓ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การยื่นภาษี หรือรับภาษีคืน ครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว โอนจ่ายให้รัฐง่าย เอกสารทางภาษีเป็นอิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ ๔ การพัฒนาการรับและจ่ายเงินของภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ การรับสวัสดิการจากภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก ครบถ้วน ตรงเวลา และรับเงินจากภาครัฐโดยตรงด้วยความมั่นใจ

รับเงินสบาย แม้อยู่บ้าน มั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้เงินสดที่น้อยลง รับเงินสวัสดิการจากรัฐ ครบถ้วน ตรงเวลา ตรงใจ ตรงตัว เอกสารการเงิน ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ตกหล่น ประหยัดทรัพยากร จะเริ่มใช้บัตรก็ดี จะมีมือถือก็เหมาะ ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ริเริ่มผลักดันแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา คำพูดติดปากที่ได้ยินกันบ่อย คือ “เราต้องก้าวไปเป็นสังคมไร้เงินสด” เนื่องจากเป็นแนวคิดและโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าต่อให้เราจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับอย่างไร ก็จำเป็นต้องใช้อยู่ดี ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมและใช้ชีวิตกับระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นนั้นก็มีข้อดีมากมาย แต่ภายใต้ข้อดีนั้นก็ยังมีข้อเสีย และข้อควรระวังที่เราต้องศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับการใช้งานตามข่าวสารที่เผยแพร่กันโดยทั่วไป คือ มิฉฉาชีพที่หลอกลวงข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อนำไปลงทะเบียนใช้งานเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเองแล้วขโมยเงินออกไป ซึ่งการหลอกลวงเพื่อขอข้อมูลนั้นมีทั้งโทรศัพท์มาหาเป้าหมาย หรือส่งอีเมลปลอมมาหลอกลวง ปัญหาเหล่านี้จะลดลงถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถค้นหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ของธนาคารต่าง ๆ ที่จะให้คำแนะนำ วิธีการใช้งาน และหลักความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจุบันพัฒนาไปถึงระบบกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Wallet หรือเรียกสั้น ๆ ว่า E-Wallet ซึ่งสามารถเก็บได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต แค่ว่าโทรศัพท์ก็เหมือนมีกระเป๋าเงินติดตัวไปทุกที่

นอกจากสมาชิกจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สหกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องก้าวตามให้ทันเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและบริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่พบพาความสะดวกมาเต็มที่ ลดต้นทุนได้ในหลายส่วนทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ขอเพียงเรียนรู้ ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ความเชื่อมั่นในใจเราก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้เรากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์



กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๔ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทุกประเภท ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน (ไม่รวมหนี้) และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี เงินกู้สามัญ ร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๔๐ ต่อปี)
๓. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์สินทวี เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี)
๔. สอ.นย.รับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ เป็นต้นไป
๕. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็วกว่า)
๖. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป วงเงินโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่



สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่.....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line ID : @chh4689l หรือ

เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : ลินเซีย ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐